

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน	ประธานสภา	สุรศักดิ์ รัตนะวัน	
๒	นายประดับ อรรถบุตร	รองประธานสภา	ประดับ อรรถบุตร	
๓	นายกิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์	เลขานุการสภาฯ	กิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์	
๔	นายวีระ จันทะพันธ์	“	วีระ จันทะพันธ์	
๕	น.ส.ปราณี รัตนวัน	“	ปราณี รัตนวัน	
๖	นายสวาท หงษ์อินทร์	“	สวาท หงษ์อินทร์	
๗	นายโส บุญช่วย	“	โส บุญช่วย	
๘	นายบรรจง หินกอง	“	บรรจง หินกอง	
๙	นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว	“	ศิลป์ชัย แว่นแก้ว	
๑๐	นายนุกูล บุญราช	“	นุกูล บุญราช	
๑๑	นายวิจิตร พันธุ์ไผ่	“	วิจิตร พันธุ์ไผ่	
๑๒	นายทวี จันทะพันธ์	“	ทวี จันทะพันธ์	
๑๓	นายสมาน รัตนวัน	“	สมาน รัตนวัน	
๑๔	นายปุ่น เสียงอ่อน	“	ปุ่น เสียงอ่อน	
๑๕	นายทองสุรย์ จันทะพันธ์	“	ทองสุรย์ จันทะพันธ์	
๑๖	นายทองแดง บุญราช	“	ทองแดง บุญราช	
๑๗	นายชาติชาย คำโสภา	“	ชาติชาย คำโสภา	
๑๘	นายบุญส่ง ภูงา	“	บุญส่ง ภูงา	
๑๙	นายสมศรี บุญราช	“	สมศรี บุญราช	
๒๐	นายวรากร รัตนวัน	“	วรากร รัตนวัน	
๒๑	นายประยูร รัตนวัน	“	ประยูร รัตนวัน	
๒๒	นายสุบรรณ นนทวงษ์	“	สุบรรณ นนทวงษ์	
๒๓	นายทองสา เสนานนท์	“	ทองสา เสนานนท์	

/รายชื่อผู้เข้า...

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ เจตนา	นายก อบต.ไผ่	ประสิทธิ์ เจตนา	
๒	นายธีรภพพงษ์ รัตนะวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ธีรภพพงษ์ รัตนะวัน	
๓	นายไพโรจน์ รัตนะวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ไพโรจน์ รัตนะวัน	
๔	นางจรรุณี จำปาพันธ์	เลขานายก อบต.ไผ่	จรรุณี จำปาพันธ์	
๕	นายพิพัฒน์ พรหมโลก	ผ.อ.กองช่าง	พิพัฒน์ พรหมโลก	
๖	นางสุดาพร อำไพ	รองปลัด อบต.ไผ่	สุดาพร อำไพ	
๗	นางปวันรัตน์ อัครบุตร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปวันรัตน์ อัครบุตร	
๘	น.ส.นัทธมน สุภาพ	ผ.อ.กองคลัง	นัทธมน สุภาพ	
๙	น.ส.อินทிரารักษ์ คำแสน	ผ.อ.กองการศึกษา	อินทிரารักษ์ คำแสน	
๑๐	น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง	นักวิเคราะห์	ปุณิกา เนื้อทอง	
๑๑	นายสุนทร แสงไสย์	นิติกร	สุนทร แสงไสย์	

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๐๐น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกว่าเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ การประชุมคราวนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านเลขานุฯ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และตามสำเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

นายศิลป์ชัย แวนแก้ว เรียนท่านประธานสภา ในวาระอื่นที่ ที่ข้าพเจ้าได้นำเรียน กรณีบ้านคูสระหมู่ที่ ๑๐ จะขอขยายหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณดงควน (ดอนกวล)ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมด้วย

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ครับ
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	การประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ กระผมขอเข้าสู่ขั้นตอนการประชุมต่อไป
	๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
	วาระที่ ๑ วาระรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ	กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ท่านประสิทธิ์ เจตนา ได้แถลงร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเรียนเชิญครับ
นายประสิทธิ์ เจตนา	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสิทธิ์ เจตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ยื่นญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อพิจารณา และขอแถลงข้อบัญญัติตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ต่อสภาฯ ตามร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้ส่งให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันประชุม นั้นซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านคงจะได้อ่านและทำความเข้าใจมาบ้างแล้ว กระผมพร้อมด้วย คณะบริหารจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป
ประธานสภาฯ	สมาชิกทุกท่าน คงได้รับทราบการแถลงร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับต่อไปจะขอปรึกษาหารือในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ และให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าเห็นสมควรที่จะรับร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่ ผมจะขอมติท่านเห็นว่าเห็นควรรับร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้พิจารณาในขั้นต่อไป
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๐ เสียง

/ไม่รับหลัก...

	ไม่รับหลักการ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง
ประธานสภาฯ	ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ลำดับต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้เลือกที่ละ ๑ ท่าน และกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ		
ที่ประชุม	เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่าน โดยให้สมาชิก เสนอชื่อ ๑ ท่านและต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน		
นายศิลป์ชัย แวนแก้ว	กระผมขอเสนอ นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ผู้รับรอง นายสมาน รัตนะวัน นายวิจิตร พันธุ์ไผ่		
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑		
นายบรรจง หินกอง	กระผมขอเสนอ นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ผู้รับรอง นายสมศรี บุญราช นายชาติชาย คำโสภา		
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒		
นายชาติชาย คำโสภา	กระผมขอเสนอ ทวี จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ผู้รับรอง นายสมาน รัตนะวัน นายประยูร รัตนะวัน		
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทวี จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓		
นายทองสา เสนานนท์	กระผมขอเสนอ นายบุญกุล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ ผู้รับรอง นายโส บุญช่วย นายบุญส่ง ภูงูภา		
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายบุญกุล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔		
นายสมศรี บุญราช	กระผมขอเสนอ นางปราณี รัตนวัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ ผู้รับรอง นายสุบรรณ นนทะวงษ์ นายวรากร รัตนะวัน		
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นางปราณี รัตนวัน เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕		
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมก็เสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ ท่าน แล้วผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง		
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ		

/ไม่รับหลัก...

- ประธานสภาฯ** และขอให้ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๒
- นายสมาน รัตนะวัน** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอระยะเวลาในการรับคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ประธานสภา** มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติ
- ที่ประชุม** มีมติ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๖,๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
- ประธานสภาฯ** ที่ประชุมก็ได้มีมติในการยื่นคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกท่านใดที่ยื่นคำขอแปรญัตติก็ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๖,๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะรอรับคำขอแปรญัตติจากท่านสมาชิก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น
- เลขานุการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร เมื่อที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดวันรับคำขอแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า จึงขออนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือ ในวันที่หลังจากที่ประธานปิดประชุม ที่ห้องกิจการสภา (ห้องเล็ก) และขอนัดสมาชิกทุกท่านประชุมในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติในวันอังคาร ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยจะไม่มีการแจ้งเป็นหนังสืออีก
- ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภา** ในระเบียบวาระอื่น นี้มีท่านใดมีข้อราชการหรือมีเรื่องปรึกษาหารือเชิญครับ
- นายชาติชาย คำโสภา** เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ที่วัดบ้านหนองดุม ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
- เรื่องการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ในช่วงนี้รู้สึกล่าช้ามาก ผากทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาด้วย
 - เรื่องการจราจรในเขตตำบลไผ่ ในจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางโค้ง ซึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุถึงสองครั้ง ผากคณะผู้บริหารได้พิจารณาติดตั้งสัญญาณเตือนป้ายเตือน หรือป้ายลดความเร็ว ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วย

/นายไพโรจน์...

- นายไพโรจน์ รัตนวัน** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ตามที่ทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๓ ได้นำเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
- การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งล่าช้า เนื่องจากกรณบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ที่ใช้ในการซ่อมไฟฟ้านั้น ช่วงนี้โดยสภาพชำรุดบ่อย และมีภารกิจที่ต้องให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักกว่า ประกอบกับโดยสภาพของรถไม่มีกระเช้า บางพื้นที่ไม่สามารถที่จะเข้าซ่อมแซมได้
 - เรื่องการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือกระจกโค้งมน ในจุดเสี่ยงจุดอันตราย จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ และตามงบประมาณที่มี
- นายประสิทธิ์ เจตนา** ในกรณีปัญหาที่ทาง ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๓ ได้นำเรียนถึงความเดือดร้อนของประชาชน ก็จะได้เสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือทางหลวงชนบท เพื่อหาแนวทางแก้ไข และป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยการติดตั้งสัญญาณเตือน หรือเพิ่มความสว่าง ซึ่งตามระเบียบของทางราชการเราไม่สามารถดำเนินการได้โดยพลการ เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท หลังจากนั้นจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
- นายประยูร รัตนวัน**
- เรื่องการดำเนินการโครงการต่างๆในปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ เมื่อคณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว และเมื่อสภาลงมติเห็นชอบแล้ว ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการ ซึ่งบางครั้งโครงการต่างๆได้บรรจุในข้อบัญญัติตำบลแต่ไม่ดำเนินการเพราะไม่มีงบประมาณดำเนินการ
 - เรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ดอนหวาย ที่ได้มีการประชาคมในการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ดอนหวาย ในการเป็นตัวแทนของอำเภอราษีไศล ในการขอรับงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาากลางของตำบล แต่ไม่ได้ใช้ เดิมนั้นทางบ้านเมียงได้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสไว้ในที่ดังกล่าว และได้ใช้เป็นประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งทางชาวบ้านบ้านเมียง หมู่ที่ ๔ จะขอดำเนินการปลูกต้นยูคาลิปตัสในบริเวณดังกล่าว และจะขอสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ยูคาลิปตัส จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงขอนำเรียนคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา
- นายประสิทธิ์ เจตนา** ตามระเบียบกฎหมายการดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลไผ่ เมื่อจะดำเนินการใดๆในที่สาธารณประโยชน์ ต้องแจ้งให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ทราบและอนุญาต หากสิ่งใดที่ได้
- /ทำขึ้นในเขต...

ทำขึ้นในเขตที่สาธารณแล้ว หากจะจำหน่ายต้องแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบ เช่นกรณีที่บ้านบ้านเมียง จะปลุกต้นยูคาลิปตัสในเขตที่สาธารณต้องแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบ

- นายสมาน รัตนวัน**
- นำเรียนถึงปัญหาของโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ ที่เกิดปัญหาการใช้ น้ำของสมาชิกผู้ใช้น้ำที่ยังไม่เป็นระบบ ซึ่งตอนนี้เกิดปัญหาในเรื่องค่าไฟฟ้า ที่ ยังไม่ได้จ่ายให้กับการไฟฟ้า ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วย
 - แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังภัยจากการลักขโมยเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งทางบ้านคูสระน้อยได้ประสบกับปัญหาการลักขโมยเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรหลายราย
 - เรื่องถนนชำรุด เส้นทางบ้านคูสระน้อย – บ้านน้ำอ้อม และเส้นทางบ้านเหล่าน้อย ซึ่งการสัญจรไปมา ลำบากมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากรถบรรทุกหนักได้ใช้เส้นทาง นี้เป็นประจำ ในการบรรทุกปูนซีเมนต์เข้ามาก่อสร้างในเขตตำบลได้ ทำให้ถนน เกิดการชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขด้วย

- นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว**
- จากกรณีที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๗ ได้นำเรียนถึงปัญหาถนนเส้นดังกล่าวชำรุด จากข้อเท็จจริงที่เห็น ในขณะนี้มียรถบรรทุกซีแพค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากอำเภอ ค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้เข้ามารับจ้างในพื้นที่ของตำบลได้ ขอเสนอให้ทางคณะ ผู้บริหารได้แจ้งให้ทางผู้ประกอบการซึ่งมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการแก้ไข ให้ ช่วยซ่อมแซมอีกทางหนึ่ง

นายธีรภพพงษ์ รัตนวัน ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้เป็นตัวแทนนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนมานำเรียนให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ รับทราบและหาทาง แก้ไข ในปัญหาของโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ ซึ่งได้รับการถ่ายโอน จากกรมพัฒนาที่ดินและได้ส่งมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น กรณีมีการเรียกเก็บค่าไฟ สืบเนื่องมาจากมีสมาชิกผู้ใช้น้ำ ได้ทำนาปรังบางส่วน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชิญผู้ใช้น้ำมาประชุมทำ ความเข้าใจ และชำระค่าในส่วนที่ได้ใช้น้ำต่อไป

- ในส่วนของถนนที่เกิดความชำรุดเสียหายที่ท่านสมาชิกได้ นำเรียน สาเหตุหนึ่ง ที่ ท่านได้แจ้งว่าเกิดจากรถบรรทุกหนักวิ่งเป็นประจำก็จริง แต่ถนนเป็นถนนหลวง สามารถใช้ได้ทุกคนเมื่อมีการชำรุดหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแก้ไขซ่อมแซมฝาก ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วย

/นายประสิทธิ์...

นายประสิทธิ์ เจตนา จากปัญหาที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนเรื่องถนนชำรุด เมื่อถนนชำรุด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ก็ต้องซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีเร่งด่วนหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของชุมชนที่ประสบปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก เพราะการก่อสร้างเป็นการนำมาซึ่งความเจริญของชุมชน ควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบเพราะตัวท่านเองก็ได้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ส่วนเรื่องปัญหาของโรงสูบน้ำบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ ที่เกิดขึ้น ทั้งส่วนราชการและสมาชิกผู้ใช้น้ำต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน และร่วมกันดูแล เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต และช่วยกันบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำการเกษตร จึงต้องมีการอธิบายและทำความเข้าใจให้พี่น้องได้ทราบ

นายบุญส่ง ภูนุภา เรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๒ บางโครงการอาจจะไม่ได้ทำหรือทำไม่แล้วเสร็จเพราะการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้เวลาานโครงการในข้อบัญญัติก็ดำเนินไม่แล้วเสร็จ แล้วก็มาดำเนินการในโครงการที่จ่ายเงินสะสม ไม่อยากให้เกิดกระทบกันในการทำการก่อสร้าง

รายไพโรจน์ รัตนวัน การดำเนินการในส่วนของโครงการในข้อบัญญัติยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพราะไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ ในส่วนเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลก็ไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่ยงดีที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ วันนี้กระผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอนัดทุกท่านประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ **กิตติศักดิ์ จริยาปริชานนท์** ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายกิตติศักดิ์ จริยาปริชานนท์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลงชื่อ **สุระศักดิ์ รัตนวัน** ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุระศักดิ์ รัตนวัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน รัตน์ะวัน	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	สมาน รัตน์ะวัน	
๒	นายชาติชาย คำโสภา	“	ชาติชาย คำโสภา	
๓	นายทวิ จันทะพันธ์	“	ทวิ จันทะพันธ์	